



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๖๖๕๖๒ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน เลขาธิการกรม

ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ลำดับที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	นางจารุมน บุญสิงห์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
๒	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๔ กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงาน	นายสมเกียรติ ปฏิรพ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๒ กลุ่มสื่อสารสาธารณะ กองแผนงาน (ปฏิบัติราชการที่ศูนย์สื่อสารสาธารณะ)
๓	ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๖ กลุ่มนโยบายและแผน กองแผนงาน	นายธีรพงษ์ คำพุด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๑ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ปฏิบัติราชการที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
๔	ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๔ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน	นางปัทมา มโนมัยย์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๔๖ กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๕	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๘๑๗ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)	นางวิไล รัตนพงษ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๗๑๕ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)
๖	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๔๖ กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี (ปฏิบัติราชการที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง)	นางสาวสุพิชชา วงศ์จันทร์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๑๒ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (ปฏิบัติราชการที่ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ)
๗	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๑ กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	นางสาวกฤษณา วงษ์วรรณ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๖๖ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๘	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๓ กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น	นางสาวชฎานิศ เขียวสด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๖ กลุ่มพัฒนานามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
๙	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๙๐ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๘๙๑ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ลำดับที่	ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง	ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๑	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๙๑๘ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ	ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๒	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๕๐ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี	นางวริสา คุณากรธำรง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๐๔๘ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๖ ชลบุรี
๑๓	ตำแหน่งนักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๒๓ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี	นางสาวเพ็ญภัทร เล็กพวงทอง ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๐๕ กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุตรธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ



(นางทิพาพรรณ อุทุมพร)

นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย